

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ปรับแก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิฑูรย์ เลื่อนภาค รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยภายหลังประชุมบอร์ด สปสช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ว่ามีคณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม 2 คณะ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 มี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน พิจารณาปรับแก้ประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสั่ง คสช. มาตรา 44 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนชุดที่ 2 มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ สปสช. เป็นประธาน พิจารณาปรับแก้ในประเด็นอื่นๆ ทั้ง 2 ชุด จะเสนอผลการพิจารณาและจัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ให้แล้วภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 คาดว่าจะเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อ รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2560</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ. มี นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. เป็นประธาน พิจารณาด้านข้อกฎหมายของสิ่งที่แก้ไขในประเด็นชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพ.ร.บ. มี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. เป็นประธาน</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดที่ 1 เน้นพิจารณาการใช้จ่ายเงิน อาทิ การจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน องค์กรที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุน ซึ่งครอบคลุมค่าบริการสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจ่ายเงินโดยตรงแก่บุคคล ไม่จ่ายผ่านหน่วยบริการ เงินเหมาจ่ายรายหัว เป็นต้น ส่วนชุดที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ อาทิ การร่วมจ่ายค่าบริการ การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณสมบัติของเลขาธิการ สปสช. และพิจารณายกเลิกมาตรา 46 (2) เรื่องค่าใช้จ่าย รวมเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นต้น</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกรรมการ สปสช. กล่าวว่า การแก้ไขพ.ร.บ.เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นวงกว้าง การทำประชาพิจารณ์เพียง 1 ครั้งอาจจะไม่ครอบคลุมและกว้างขวางเพียงพอ จึงควรมีการเพิ่มการรับฟังความคิดเห็นให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และรับบริการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพฯ ทุกปี โดยปี 2559-2560 ได้เพิ่มประเด็นแนวความคิดการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ด้วย โดยดำเนินการรับฟังทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ หากนำความคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิจารณา จะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว บอร์ด สปสช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก “WHO Country Cooperation Strategy : CCS” ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนาทั้งสิ้น 4 แผน ตั้งแต่ปี 2545-2559 ปัจจุบันเป็นการดำเนินการความร่วมมือตามแผน CCS 2560-2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย สธ. สสส. สวรส. และสช.</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดต่าง</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย รุจิระ บุนนาค นักกฎหมายบริษัทเอกชน กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาจากสนช. ซึ่งมีข้อกำหนด อาทิ ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายบุหรี่ ห้ามผลิตหรือนำเข้ายาสูบที่มีบรรจุต่ำกว่า 20 มวน/ซองมาจำหน่าย ห้ามแบ่งขายบุหรี่ต่ำกว่า 20 มวน/ซอง เป็นต้น เชื่อว่าจะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนได้ แต่จะเกิดผลกระทบต่อรายจ่ายของชำ ร้านโชห่วย และร้านค้าขนาดเล็ก เพราะจะขาดรายได้จากการแบ่งขาย และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการลักลอบแบ่งขาย ทำให้ราคาบุหรี่ต่อตัวสูงกว่าซื้อแบบซอง ในส่วนของภาษีสรรพสามิตจากโรงงานยาสูบปีละ 7 หมื่นล้านบาท ถือเป็นภาษีบาป ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวว่า วัคซีน HPV มี 15 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันมีวัคซีน HPV ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ชนิด 2 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 70%, ชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรคหูดหงอนไก่ และชนิด 9 สายพันธุ์ เพิ่มการป้องกันมะเร็งปากมดลูกอีก 5 สายพันธุ์ ดังนั้น วัคซีนชนิดนี้จะป้องกันโรคมะเร็งได้ถึง 90% รวมทั้งโรคหูดหงอนไก่ด้วย ขณะนี้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเตรียมฉีดป้องกันให้แก่เด็กผู้หญิง 15 ทุกคน เป็นการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์</p> <p>ด้านนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วัคซีน HPV ยังอยู่ในขั้นตอนต่อรองราคา คาดว่าจะเสร็จสิ้นช่วงเดือนพ.ค.นี้ ยืนยันจะเลือกใช้ตัวที่เป็นประโยชน์มากที่สุด</p>
ข่าวสด	<p><b>การล้างไตทางหน้าท้อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล อายุรแพทย์โรคไต รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีสปสช.กำหนดนโยบายล้างไตช่องท้องเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ว่า ทั้งการล้างไตด้วยการฟอกเลือดและการล้างไตทางหน้าท้อง เป็นการรักษาที่มีมาตรฐาน โดยการล้างไตหน้าท้อง บุคลากรสาธารณสุขของไทยได้ไปดูงานจากประเทศอื่นที่ทำมาก่อน เช่น ฮองกง เม็กซิโก ซึ่งมีประชากรมากและทรัพยากรมีจำกัดเหมือนไทย ส่วนที่เป็นข่าวทางโซเซียลว่า แพทย์ทำงานต่ำกว่ามาตรฐานทำให้คนไข้ล้างไตหน้าท้องเสียชีวิตมากกว่าฟอกเลือด ยอมรับว่าผลลัพธ์เป็นเช่นนั้น เนื่องจากคนไข้ถูกให้เลือกว่าต้องล้างไตทางหน้าท้องก่อน แต่ประกาศของสปสช.ระบุว่าวิธีที่เปลี่ยนเป็นการฟอกเลือดได้ตามการบ่งชี้ทางการแพทย์</p> <p>ข้อดีของการล้างไตทางหน้าท้อง คือ สามารถทำได้ที่บ้าน วิธีการรักษาสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนไข้ แต่มีข้อเสียที่ไม่เหมาะกับคนไข้บางคนที่ไม่มีความคอยช่วยเหลือ หรือคนไข้มีโรคร่วมหลายอย่าง ขณะที่การฟอกเลือด คนไข้ต้องเดินทางมารักษาที่ศูนย์ไตเทียม บางคนต้องมีญาติพามา และการฟอกเลือดต้องลงทุนโดยรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีราคาสูง การเปรียบเทียบจึงต้องดูหลายมิติ รวมทั้งความพร้อมของประเทศด้วย</p>
ไทยรัฐ ทีมข่าวสาธารณสุข	<p><b>ลักลอบขนอสุจิ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า การจับกุมการลักลอบขนอสุจิข้ามพรมแดนไทย-ลาวในครั้งนี้นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจจริงเอาใจกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ช่วยไม่ให้เกิดผลต่อเนื่องในการกระทำผิดจริยธรรมขึ้นได้ แต่สิ่งที่จะต้องฝากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ การร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อสืบให้ถึงเส้นทางและสาเหตุของการลักลอบขนอสุจิข้ามชาติ เพราะอาจนำไปสู่กระบวนการต่อไป โดยเฉพาะการผสมอสุจิกับไข่จนกลายเป็นตัวอ่อน ทำให้มีเด็กที่เกิดมาโดยไม่ได้รับการคุ้มครองอาจกลายเป็นเด็กกำพร้า และสุดท้ายอาจนำไปสู่การทำผิดจริยธรรมถึงขั้นเป็นขบวนการ “ค้ายมนุษย์”</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>รพ.เอกชนผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผิดพลาด</b></p> <p>-เสนอข่าว จากที่มีสื่อโซเซียลแชร์ข้อมูล หญิงสาวรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกที่รพ.เอกชน ย่านบางนา และพลาดไปโดนกระเพาะปัสสาวะและไต ทำให้กระเพาะปัสสาวะรั่ว โดยรพ.ดังกล่าวมอบเงินค่าเสียหายให้ผู้ป่วย 550,000 บาท</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีดังกล่าว และส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการรักษาพยาบาล ว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ทั้ง 5 ด้านหรือไม่ คือ 1.สถานที่สะอาด เหมาะสมแก่การให้บริการ 2.แพทย์ผู้ให้บริการมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้อง 3.การบริการได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 4.เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ มีคุณภาพได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และ 5.ความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย โดยจะให้ความชัดเจนภายใน 7 วัน หากผู้ดำเนินการไม่ควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เด็กทารกสำลักนมเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โทพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีเด็กแรกเกิดสำลักนมนมเสียชีวิต ว่า กรมการแพทย์ได้สืบหารายละเอียดพบว่า เกิดขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีประกาศชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของเด็ก เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา และอธิการบดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทั้งนี้ การติดเชื้อในทารกแรกเกิดนั้นแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่ออาการทารกผิดปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงการติดเชื้อ แพทย์จึงมักจะให้ยาปฏิชีวนะไว้ก่อน ซึ่งการติดเชื้อมีหลายสาเหตุ เช่น ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ลำไส้เน่าจากการขาดเลือด ซึ่อก อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้ออาจสูงถึงร้อยละ 50 และพบเป็นร้อยละ 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ขณะนี้ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียด คาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้า และจะแจ้งพ่อแม่ของเด็กต่อไป</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>อย่าหลงเชื่อเครื่องตีอามรณ์ตี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีมีกระแสทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องตีชนิดหนึ่ง เมื่อตีแล้วจะช่วยให้หลับสบาย อามรณ์ตี สดชื่น คลายเครียด คลายกังวล ว่า ออย.ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการระงับการโฆษณาและเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและเจ้าของสื่อ มาดำเนินการตามกฎหมาย และประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโฆษณาโดยแสดงคุณภาพ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ โอ้อวด หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากพิสูจน์ได้ว่า ข้อความบนฉลากเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ เข้าข่ายเป็นฉลากลวง มีโทษจำคุก 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าโฆษณาด้วยวิธีการต่างๆ ในลักษณะที่เกินจริง หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเกินจริงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน ออย. โทร. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือที่สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อออย.จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอสรุป กรมควบคุมโรคจับมือเครือข่ายเขตสุขภาพ เดินหน้าพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ปัญหาความล่าช้าการออกไปรับรอง ออย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์พงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากกรณีที่นายกฯและหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของออย. โดยให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อนำมาเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ซึ่งหลังจากหารือ 3 ฝ่าย ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน และจะรวบรวมเสนอรมว.สธ.เพื่อลงนามประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะมีการลงนามภายในเดือนนี้ เพื่อให้พร้อมบริการทั่วประเทศภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ผู้จัดการ</p>	<p><b>โรคในคนวัยทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวงาน Smart Office Workers “ปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.” ว่า จากผลสำรวจพนักงานจำนวน 400 คน พบว่าร้อยละ 60 มีอาการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดย 3 อาการที่พบบ่อย คือ 1.ปวดหลังเรื้อรัง 2.ไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรัง และ 3.มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก ซึ่งอาการออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นกับคนทำงานออฟฟิศ หากปล่อยไว้จะทำให้กระดูกคอเสื่อม เป็นหมอนรองกระดูกอักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท วิธีการป้องกันและพิชิต 2 ม. คือ หากเมื่อยตัว ควรจัดหน้าจคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ที่นั่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน หยุดพักเป็นระยะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และหากเมื่อยตา ควรให้มีแสงสว่างเพียงพอ ขณะทำงานให้กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะตาแห้ง</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>แนะเลือกของใส่บาตร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนควรเตรียมความพร้อมในการทำบุญ โดยเลือกอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทำบุญ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ อาหารที่ถวายพระสงฆ์ควรเน้นเรื่องความสะอาด ของทำบุญหรือสังฆทานควรตรวจสอบดูสภาพและวันหมดอายุ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายต้องใช้งานได้จริงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ The Issue	<p><b>เดือนแซร์ลูกโซ่</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ธุรกิจแซร์ลูกโซ่ระบาดหนักอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่หน่วยงานที่กำกับดูแลพ.ร.บ.ขายตรง ปล่อยปละละเลยให้บริษัทขายตรงไม่ได้มาตรฐาน มีสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยจาก อย. ไปทำแซร์ลูกโซ่ต้มตุ๋นสมาชิก ดังนั้น สศก.และสคบ.จึงจัดทำสมุดปกขาวเดือนรูปแบบแซร์ 7 ประเภท ที่เข้าข่ายต้มตุ๋น คือ 1.อ้างชื่อผู้มีอิทธิพลระดมเงินทำโครงการใหญ่ 2.เล็งนักศึกษาที่อยากมีรายได้มากๆ เพื่อใช้แบรนด์เนม 3.ชวนเล่นค่าเงินในสื่อออนไลน์ 4.ชวนลงทุนทำสินค้าเกษตรออนไลน์ 5.ขายการลงทุนในตลาดหุ้นจีน-มาเลเซีย 6.ขายยา-สมุนไพรที่มีสรรพคุณสุดยอ และ 7.ติดป้ายยักษ์ชวนทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร</p>
แนวหน้า	<p><b>ภาวะเตี้ย</b></p> <p>-เสนอข่าว ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น แห่งประเทศไทย จัดงาน "Growth Day ครั้งที่ 1 สูงสมวัย : เคล็ด (ไม่) ลับ" รมรณรงค์ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่สงสัยว่ามีภาวะเตี้ยผิดปกติ หรือขาดฮอร์โมนเติบโต เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ เตือนผู้ปกครองระวังอย่าหลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์หลอกโฆษณาเกินจริง ทั้งเรื่องการเพิ่มขนาดความสูงในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฉีดกระดูก การรับประทานอาหารเสริมต่างๆ การฝังเข็ม ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>พัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือ พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย เน้นป้องกันเพื่อลดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน-เสียชีวิต-พิการ มีกรอบแนวคิด 4 เรื่อง คือ 1.การทำให้มีสุขภาพดี 2.หากมีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหรือญาติสามารถดูแลและควบคุมโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 3.หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง ผู้ป่วยหรือญาติ ทราบวิธี ช่องทางในการสอบถามวิธีการแก้ไขเบื้องต้น หรือติดต่อขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบผู้ป่วยประสบเหตุ</p>
คมชัดลึก	<p><b>ไลฟ์ฆ่าตัวตายผ่านเฟซบุ๊ก</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีมีการแชร์คลิปพ้อแขวนคอกว๊าย 11 เดือน กลายเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้คนในสังคมออนไลน์ทั่วโลก มีผู้เข้าไปดูและแชร์โพสต์นี้มากถึง 3 แสนกว่าคนในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องที่กสทช.ต้องรับผิดชอบ เพราะการดูซ้ำ หรือแชร์ซ้ำ ยิ่งทำให้ญาติ ครอบครัวคนที่เสียชีวิต เกิดความหดหู คร่ำครวญเสียใจ หรือคนทั่วไปที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ ทั้งนี้ กสทช.ยอมรับว่า กรณีถ่ายทอดสดเนื้อหารุนแรงไม่สามารถปิดกั้นหรือสั่งลบได้ เพราะบริษัทผู้ให้บริการอยู่นอกประเทศ สิ่งที่ทำได้คือประสานขอความร่วมมือโดยตรงไปยังผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหา รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม</p>
ผู้จัดการรายวัน มติชน	<p><b>ขยายผลสอบการค้าประเวณี จ.แม่ฮ่องสอน</b></p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนสรุปข้อมูลการซื้อประเวณีใน จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนี้พบกลุ่มผู้ซื้อประเวณี 15 ราย เป็นตำรวจ 8 นาย ตั้งแต่ ยศ พ.ต.ท. ถึง ส.ต.ท. อาสาสมัคร นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ครูในพื้นที่</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคไข้หูดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจร วินัยพานิช นพ.สจ.พะเยา เปิดเผยกรณีมีพระสงฆ์ในวัดพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา อาพาธเป็นโรคหูดับจากการฉินอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูดิบ ว่า ได้สอบสวนโรคในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบเส้นทางของเชื้อโรคหูดับแล้ว ซึ่งเชื่อดังกล่าวคือ สเตรปโตคอคคัส ซูอิส จะมีอยู่ในหมูทุกตัว เมื่อมีอาการหูดับจะไม่สามารถฟื้นฟูให้หายเป็นปกติได้ ทางเดียวที่จะป้องกันได้คือ ไม่รับประทานอาหารจากเนื้อดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ทุกชนิด</p>
เดลินิวส์	<p><b>คิวอาร์โค้ดฉลาดกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิระวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง เปิดเผยว่า รพ.ตรังได้พัฒนาฉลาดกษาเสริม โดยใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการใช้ยาอย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งให้เภสัชกรใช้สื่อสารให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยผู้รับบริการนำสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน QR Code reader หรือ LINE และนำมาสแกน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	QR Code บนฉลากยา ก็สามารถทราบข้อมูลยาที่ตนเองใช้ได้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ รพ.ตรัง 0-7520-1500
ไทยโพสต์	<p><b>วันพยาบาลสากล</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม มีนิตยสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาสุขภาพและตอบคำถามชิงรางวัล ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch